

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๘๒๗



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๕๐๐๐

๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๖

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียนในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีตัวตนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ และมีจำนวนเท่าใด

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีรหัสประจำตัวประชาชนเข้าชั้นเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติที่ประชุมหารือ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนและรายชื่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามบัญชีรายชื่อเข้าชั้นเรียน โดยใช้ข้อมูลนักเรียนหรือเด็ก ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าปัจจุบันนักเรียนหรือเด็กดังกล่าวมีตัวตนอยู่ในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามแบบรายงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้อำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดยกำชับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวดังกล่าว ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ที่เด็กควรได้รับตามนโยบายด้านการศึกษา รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐด้านการศึกษา ทั้งนี้ ขอให้อำเภอรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์แบบรายงานดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [maehongson0023.3@gmail.com](mailto:maehongson0023.3@gmail.com) อีกทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาคร รุ่งเรือง)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๔๓๗๘



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.พ. ๑๐๗/อ  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่น CD บันทึกกรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นอนุฯ จำนวน ๑ แผ่น  
๒. แนวทางการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นอนุฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ได้รับข้อสั่งการจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ให้เป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ เนื่องจาก ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแจ้งว่า ขณะนี้ พบว่ามีนักเรียนที่มีความซ้ำซ้อนกันทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน โดยในเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญหน่วยงานภายใน เข้าร่วมประชุมหารือ และได้ดำเนินการนำข้อมูลจากการประชุมมาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง และความซ้ำซ้อนของรหัสประจำตัวนักเรียน ๑๓ หลัก ก็พบว่าข้อมูลเบื้องต้นมีความซ้ำซ้อนกัน ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) จึงให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวว่าทั้งประเทศมีจำนวนนักเรียนซ้ำซ้อนเท่าไร นักเรียนที่ซ้ำซ้อน มีตัวตนอยู่ในสถานศึกษาใด/และได้มีการจัดสรรงบประมาณ จัดไปตามนั้นหรือไม่ โดยขอให้ทุกหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจากการประชุมหารือ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจสอบข้อมูล และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อมูลรายชื่อนักเรียน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดส่งให้ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนซ้ำซ้อนว่ามีตัวตนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ และมีจำนวนเท่าใด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีรหัสประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติที่ประชุมหารือ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนและหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนและรายชื่อนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามบัญชีรายชื่อซ้ำซ้อน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนหรือเด็ก ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าปัจจุบันนักเรียน

/หรือเด็ก ...

หรือเด็กดังกล่าวมีตัวตนอยู่ในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามแบบรายงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าชั้น และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวดังกล่าว ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ที่เด็กควรได้รับตามนโยบายด้านการศึกษา รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐด้านการศึกษา ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดและอำเภอได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดยกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าชั้น และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์แบบรายงานดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : 0816.2dla@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรภา ยันทรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘







แนวทางการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าชั้น และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีรหัส  
ประจำตัวประชาชนเข้าชั้น และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ปรากฏรายชื่อนักเรียน  
เข้าชั้นตามข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเข้าชั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จำนวน  
๒ ฐานข้อมูล ดังนี้

๑.๑ ข้อมูลรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเข้าชั้น ภายในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยตรวจสอบว่า ข้อมูลรายชื่อนักเรียนหรือเด็กดังกล่าวเข้าชั้นกับรายชื่อนักเรียน  
ในโรงเรียนหรือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่

๑.๒ ข้อมูลรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเข้าชั้น ต่างสังกัด ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยตรวจสอบว่า ข้อมูลรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนหรือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเข้าชั้นกับรายชื่อนักเรียนหรือเด็กในสถานศึกษาต่างสังกัด หรือไม่  
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนหรือเด็ก ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบว่านักเรียนหรือเด็กดังกล่าวมีตัวตน  
อยู่ในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ โดยใช้รหัสและตัวอักษร  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อแสดงผลการตรวจสอบ ในช่อง “ผลการตรวจสอบข้อมูลและการเบิกจ่าย  
งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว” ดังนี้

(๑) รหัส ๑๐๐ หมายถึง พบ เรียนปกติ

(๒) รหัส ๒๐๑ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ณ วันที่ตรวจสอบไม่พบข้อมูล  
ของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

(๓) รหัส ๒๐๒ หมายถึง ไม่พบเนื่องจากจบการศึกษา

(๔) รหัส ๒๐๓ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากย้าย/ออก

(๕) รหัส ๒๐๔ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียน และไม่  
สามารถติดต่อได้)

(๖) รหัส ๒๐๕ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต

(๗) รหัส ๒๐๖ หมายถึง อื่นๆ โปรดระบุ

๒. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ ๑. เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบ  
ต่อว่าเด็กนักเรียนหรือเด็กดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย  
รายหัว หรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องประวัติการรับเงิน (รับเงิน/ไม่รับเงิน) ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม  
ให้ระบุลงในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตรวจสอบ  
ข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าชั้น และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวดังกล่าว โดยให้ถือว่าเป็นนโยบาย  
ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์เด็กควรได้รับตามนโยบายด้านการศึกษา รวมถึง  
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐด้านการศึกษา